

ระเบียบโลกใหม่หลัง COVID ep.2 แนวทางเดิม

โดย Min Sen Concept 6 ตุลาคม 2563

Agenda 2030 ซึ่งเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกของธนาคารโลก และองค์การสหประชาชาติ โดยมองถึง SDG s (Sustainable Development Goals) ที่มีตัวชี้วัด 17 ตัว ได้แก่

- 1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (Poverty)
- 2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (No Hunger)
- 3) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (Good Health)
- 4) เรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education)
- 5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน (Gender Equality)
- 6) สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำ และสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation)
- 7) สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน (Clean Energy)
- 8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน (Good Jobs and Economic Growth)

9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
(Innovation and Infrastructure)

10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
(Reduced Inequalities)

11) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน (Sustainable
Cities and Communities)

12) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
(Responsible Consumption)

13) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Protect the Planet)

14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below
Water)

15) ปกป้อง ป่า และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน จัดการป่าไม้ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุด
การเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นฟูสภาพกลับมาใหม่ และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life On Land)

16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุม โดยให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (Peace and Justice)

17) เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก สำหรับการพัฒนายั่งยืน (Partnership for the Goals)

สิ่งที่กำหนดเป็นเป้าหมายขององค์การสหประชาชาตินั้น เป็นแนวทางที่กำหนดให้หลายประเทศดำเนินการ ยกเว้นประเทศที่เป็น สมาชิกความมั่นคง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา โดยทั้งหมดเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้น และสิ่งที่พยายามดำเนินการนั้น ไม่ได้ช่วยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างแท้จริงเลย แม้ว่าอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าโลกมีการพัฒนาและก้าวมาไกลมาก ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การแพทย์ ความเป็นอยู่ ฯ

แต่ความเป็นจริงโดยเริ่มจากข้อแรก เรื่อง ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (Poverty) แต่ประเทศสหรัฐ กลับเป็นผู้ที่หาประโยชน์จากความผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมผ่านกองทุนเฮดจ์ ในการโจมตีค่าเงิน และเข้ามาซื้อกิจการของประเทศต่าง ๆ ในราคาถูก แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันในประเทศ ก็สามารถพิมพ์พันธบัตร และทำ QE เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของประเทศของตน สำหรับวิกฤติเศรษฐกิจหลัง COVID นี้ ความตกต่ำยังไม่ถึงจุดต่ำสุด และคาดว่าน่าจะรุนแรงกว่า The Great Depression ในปี 1928 รวมถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมอเมริกันเองก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น

ยุติความหิวโหย การสำรวจของ World Food Program: WFP ระบุว่า ในปี 2020 ผู้คนกว่า 265 ล้านคนทั่วโลก มีความเสี่ยง

ต่อภาวะอดอยาก ซึ่งมีจำนวนมากกว่าในปี 2019 ถึง 2 เท่า และในภาวะ COVID นี้เอง ทาง IMF ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวกว่า 3 % และมีแนวโน้มที่จะทำให้ตำแหน่งงานกว่า 195 ล้านตำแหน่งทั่วโลกหายไป ผลผลิตทางเกษตรจากทั่วโลกจำเป็นต้องปล่อยให้เน่าเสียไป เพราะลูกจ้างแรงงาน ถูกสั่งห้ามทำงาน ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ และความต้องการนมจากร้านอาหาร และการผลิตอาหารอื่น ๆ ลดลง ทำให้ต้องเทนมทิ้งไป ผู้คนมากมายต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหาร เนื่องจากไม่สามารถออกไปทำงานได้ ทั้งจากการล็อกดาวน์ในครั้งแรก และครั้งที่สอง และ FAO คาดการณ์ว่า ผู้คนกว่า 80 ล้านคนในประเทศที่พึ่งพิงการนำเข้าอาหาร จะต้องเผชิญหน้ากับภาวะอดอยาก เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าอาหารได้ เช่น หลายประเทศในแอฟริกา และประเทศหมู่เกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ฯ

สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งโอกาสในการเข้าถึงไม่เคยเท่าเทียม และการศึกษาที่เคยเป็นโอกาสในการก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคต ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่อีกต่อไป คนที่จบการศึกษาระดับปริญญายังมีโอกาสว่างงาน รวมถึงความสามารถเฉพาะส่วน และพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม อาจจะเป็นแนวทางการศึกษาใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องจบปริญญา

การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยโครงสร้างโลกอนาคต กลุ่มวิชาทางสังคมจะลดความสำคัญ และมีข้อกฎหมายใส่ทาง AI

และจะมีการตัดสินใจโดยไม่ต้องมีศาล รวมทั้งงานบัญชีใหม่ เป็นระบบ streaming สิ้นเดือนจะประสานกับธนาคารสรรพากร ไม่ต้องมีการตรวจอีกต่อไป จะมีการใช้ในปี 2023 ในหลายประเทศ ระบบการศึกษาปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วย AI แต่จะมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ มาแทนที่ ทำให้หลายอาชีพหายไป จึงต้องเตรียมกับกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมใหม่ คนที่อายุต่ำกว่า 30 ปีจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะอยู่ในโลกปัจจุบัน แต่ต้องเตรียมการอยู่ให้ได้ในการเปลี่ยนแปลงใน 10 ปีข้างหน้า แต่ไทยยังมีได้มีการเตรียมตัวกับสิ่งเหล่านี้ จีนเป็นประเทศที่ดำเนินการไปล่วงหน้าไกลมากแล้ว

การศึกษาจะต้องมีการเตรียมการให้เข้าสู่ industrial 4.0 ที่เหมาะกับอนาคตประมาณ 10 ประเภท ซึ่งการศึกษาเกือบทั่วโลกไม่ได้รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต จีนมีการเขียนโครงสร้างการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกใหม่แล้ว ปัญหาของคนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้จะทำอย่างไร เพราะไม่ได้เตรียมการสำหรับอนาคต ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนระบบเดิม ทุกอย่างจะประสานงานกันสู่รัฐบาลแบบทันที โดยไม่ต้องมีพนักงานบัญชี และเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการมีสุขภาพที่ดีในทุกวัย โดยเฉพาะเด็กต้องมีการฉีดวัคซีน หลังปี 2030 หลายประเทศในโลก ประชากรจะลดลง กลุ่มที่จะอยู่ได้ คือ กลุ่มที่ไม่ยากจน และเข้าถึงการแพทย์ อาหารที่ดี และกลุ่มที่มีอายุยืนยาว จะต้องมีการติดตามข้อมูลเฉพาะบุคคลทางการแพทย์ ทั้ง health tech, รวมถึงการติดต่อ DNA มีการเพาะขึ้นเนื้อมาแทนที่อวัยวะของมนุษย์ (Masayoshi) และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่ดี เป็น

เพียงสิ่งที่คุณมีฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึง แต่คนอีกจำนวนมากได้เพียงแค่ความฝัน ความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะทางเพศ ปัจจุบันสตรีได้รับการยอมรับมากขึ้นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มชน LGBTQ+ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดจำนวนประชากร

การจัดการเพื่อความยั่งยืน ทั้งด้านการจัดการน้ำ พลังงาน อาหาร ฯ โดยเฉพาะจะมีการควบคุมน้ำ โดยหลุดจากรัฐ มาสู่การบริหารของเอกชน เนื่องจากรัฐไม่มีศักยภาพที่ดีพอ เกิดการขายโครงสร้างของการขายรัฐวิสาหกิจ และนำไปสู่เอกชนใหญ่เข้ามาซื้อ และควบคุมดูแลทรัพยากรของแต่ละประเทศ อาจจะมาจก Global Financial Crisis และมาตรการช่วยเหลือของแต่ละประเทศ จะมีสิ่งแฝงเร้นตามมาการไม่มีคนจน การออกแบบที่ทำให้คน Gen Y ไม่สามารถจะมีความมั่งคั่ง และอยู่รอดได้ เพราะเงินเดือน 15,000 บาทไม่สามารถที่จะอยู่ได้ การกระจายความมั่งคั่งให้คนชั้นกลางเป็นเพียงคาลวง เพื่อให้คนไปทำงานให้กับองค์กรใหญ่ ๆ เท่านั้น และการใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทน จะยิ่งทำให้คนจนเพิ่มขึ้นจากการตกงาน ก่อนสงครามโลก มีการพิมพ์เงินคล้ายปัจจุบัน ในปี 1938 ใช้เวลาถึง 6 ปี ก็ไม่สามารถดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นได้ และเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การเปลี่ยนผ่านจาก disruption ที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนไป ความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยจะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ แต่ความจริงแม้แต่ในสหรัฐอเมริกา คนก็ไม่มีกิน โดยราคาอาหารแพงขึ้นมาก แต่เงินเพื่อไม่เพิ่ม คนจะเข้าถึงอาหารยากขึ้น และอาหารที่มาจะเป็นอาหารสำเร็จรูป ซึ่งใช้หุ่นยนต์เป็น

ผู้ทำ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรจะเป็นปัญหา และคนที่ทานอาหารดีจะเป็นกลุ่มที่มีบุตรยาก ซึ่งคนยากจนและอยู่นอกเมืองจะมีลูกมากขึ้น และเราไม่ทราบว่าอาหาร และน้ำดื่มนี้ผสมอะไรไว้บ้าง

การเตรียมตัวกับโลกอนาคต โดยเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 แม้แต่กัมพูชายังมีการเตรียมการรองรับโรงงานยุคที่ 4 ที่เกาะกง มากกว่า 500,000 บริษัทจากจีน หลายองค์กรไม่รับคนมีปริญญา แต่รับจากทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานของเขา